



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์

วันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2553

เอกชนไม่หวังล้มประมูลข้าว เขียร์เทรดผ่าน"เอเฟท"สกัดทุจริต

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การที่กระทรวงพาณิชย์ชะลอประมูลข้าวในสต็อกออกไปไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออก เพราะปริมาณข้าวที่เปิดประมูล 300,000 กวาตัน ไม่ถือว่ามาก ขณะที่แต่ละเดือนผู้ส่งออกมีการส่งออกรวมกันเป็น 2 เท่าของจำนวนดังกล่าวอยู่แล้ว นอกจากนี้มองว่าการประมูลข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) เป็นเรื่องดี เพราะโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ คาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ 9-9.5 ล้านตัน ซึ่ง 9 ล้านตันได้แน่ๆ แต่ 9.5 ล้านตันเป็นประมาณการณ์ใหม่ เพราะมองว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในจุดต่างๆของโลก อาจส่งผลให้มีการนำเข้าข้าวจากไทยมากขึ้น เพราะผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ เช่น อินเดียหยุดส่งออกแน่นอนแล้ว ส่วนแนวโน้มราคาข้าวตลอดทั้งปีนี้น่าจะทรงตัวในระดับสูง และมีโอกาสแตะตันละ 600 เหรียญสหรัฐ จากปัจจุบันอยู่ที่ 570 เหรียญสหรัฐ ซึ่งราคาข้าวไทยแพงกว่าเวียดนามตันละ 100 เหรียญสหรัฐ โดยการที่เวียดนามตั้งเป้าเป็นผู้นำการส่งออกข้าวแทนไทยนั้น พบว่า ข้าวไทยกับข้าวเวียดนามถือว่าเป็นคนละตลาด เพราะข้าวเวียดนามส่วนใหญ่เป็นการส่งออกในลักษณะรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ส่วนไทยส่งออกโดยเอกชนเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าดูในภาพรวมถือว่าเวียดนามก็เป็นผู้ส่งออกข้าวที่นำถนัด

"ในฐานะผู้ส่งออกคงทำอะไรมากไม่ได้ แต่ต้องบอกรัฐบาลว่าที่ทำอยู่ตอนนี้ถูกทางแล้วที่การทำเรื่องประกันราคา ประกันรายได้แทนการรับจำนำ ผู้ส่งออกกลัวเรื่องรับจำนำมากที่สุด เพราะมีการรับจำนำที่ไร้ปัญหาเรื่องลักลอบนำเข้าข้าวคุณภาพตามมาทุกครั้ง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพข้าวที่ส่งออก ทำประกันราคาคิดว่าเพราะไม่ต้องมายุ่งกับสต็อกและราคาตลาด" น.ส.กอบสุข กล่าว

ที่มา แนวหน้า

ไตรรงค์เบรกพาณิชย์ขายข้าว รอศึกษาเกณฑ์'ค่าเสื่อมราคา'

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ว่า กขช.ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐที่มีจำนวน 5-6 ล้านตัน เนื่องจากตนต้องการทราบว่าการประเมินคุณภาพข้าว นั้น มีหลักทางวิชาการอย่างไร โดยเฉพาะตนต้องการทราบว่าข้าวที่เก็บรักษาไว้ในสต็อก จะมีค่าความเสื่อมที่เปอร์เซ็นต์ต่อปี หากมีเกณฑ์ที่ชัดเจนจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล ในการต่อรองราคากับเอกชน ซึ่งให้กระทรวงพาณิชย์ไปกำหนดเกณฑ์ค่าเสื่อมภายใน 1 สัปดาห์ การระบายข้าว 3.75 แสนตัน ที่กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกการผลการประมูล เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะกำหนดการเปิดประมูลข้าวล็อตนี้ครั้งใหม่ แต่ยังคงเงื่อนไขเดิม คือ ราคาข้าวที่ประมูลได้นั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

เขาได้ให้นโยบายกับที่ประชุมว่า การเปิดประมูลหรือขายข้าวล็อตต่อไป ต้องกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูล เป็นผู้ที่มีการซื้อขายข้าวสารในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) เพื่อให้สะท้อนราคาข้าวที่แท้จริงในตลาด

"เราต้องการใช้ราคาข้าวที่ซื้อขายในตลาดเอเฟท เป็นราคาอ้างอิงในการขายข้าวของรัฐบาล ที่ผ่านมาเอกชนมุ่งแต่จะมาประมูลข้าวในสต็อกของรัฐ ซึ่งวันนี้โบรกเกอร์ในตลาดเอเฟท ที่เคยมีมากถึง 26 รายลดลงเหลือ

เพียง 5-6 รายเท่านั้น ขณะที่การประมูลข้าวจากรัฐนั้น เอกชนจะพยายามกดราคาข้าวโดยอ้างค่าเสื่อมบ้าง ข้าวไม่ได้คุณภาพบ้าง แต่ต่อไปนี่เราจะมีเกณฑ์ค่าเสื่อมกลาง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้รัฐใช้ในการต่อรองราคาข้าวได้” นายไตรรงค์กล่าว

นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า กชช.มีมติเห็นชอบกำหนดพันธุ์ข้าวคุณภาพต่ำและมีอายุสั้น หรือมีอายุไม่เกิน 100 วัน ไม่ให้เข้าโครงการประกันรายได้ จำนวน 10 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์ 75 ข้าวพันธุ์ซี 75 ข้าวพันธุ์ราชินี ข้าวพันธุ์พวงทอง ข้าวพันธุ์พวงเงิน ข้าวพันธุ์พวงเงินพวงทอง ข้าวพันธุ์พวงแก้ว ข้าวพันธุ์ขาวปทุม ข้าวพันธุ์สามพราน 1 และข้าวพันธุ์มาเลเซีย ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวคุณภาพต่ำ

นายอภิชาติ ระบุว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการรองรับการเปิดเสรีนำเข้าข้าวภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) โดยให้นำเข้าข้าวได้ เฉพาะข้าวสารที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสำหรับคนเท่านั้น โดยไม่กำหนดปริมาณนำเข้า แต่กำหนดด่านนำเข้า 1.ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2.ด่านหนองคาย จ.หนองคาย 3.ด่านแม่สาย จ.เชียงราย 4.ด่านแม่สอด จ.ตาก 5.ด่าน อ.เมือง จ.ระนอง และ 6.ด่านคลองเตย กรุงเทพฯ พร้อมกำหนดให้นำเข้าข้าวได้เฉพาะเดือนพ.ค.-ก.ค. และเดือนส.ค.-ต.ค. รวมถึงกำหนดคุณสมบัติของผู้นำเข้าข้าวด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

พาณิชย์รัฐประมุขข้าว ชงกช.ผ่านกฎหมายนำเข้าภายใต้อาฟตา

นายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวหลังประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวสาร ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการกำหนดเกณฑ์ราคากลางข้าวที่จะใช้ในการประมูลเสนอราคาข้าวในครั้งต่อไป ให้เป็นราคาที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งมี 2-3 สูตรที่จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) พิจารณาในวันที่ 29 มกราคม โดยสูตรเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2546 ไม่ทันสมัยเพราะอัตราค่าเช่าโรงสี อัตราดอกเบี้ย และค่ารักษาสภาพข้าวเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

นอกจากนี้ องค์การคลังสินค้า(อคส.) ยังเสนอที่ประชุมขอขยายข้าวเป็นกรณีพิเศษในส่วนของข้าวที่ค้างสต็อกอยู่ 600,000-700,000 ตัน ซึ่งเป็นข้าวเก่าปี 2547-2548 แต่ที่ประชุมยังไม่อนุมัติ และขอให้ อคส.ไปจัดทำรายละเอียดว่าเป็นข้าวที่มีการติดคดียังอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ อคส.อาจประกาศขายข้าวจำนวนดังกล่าวเองได้ ถ้าผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ(บอร์ด) อคส.แล้ว

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวอีกว่า ยังเตรียมเสนอที่ประชุม กชช.ให้อนุมัติมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าข้าวภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน(อาฟตา) โดยจะกำหนดให้มีการนำเข้าเฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบเท่านั้น และกำหนดนำเข้า 2 ช่วง คือ เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวไทยออกสู่ตลาดน้อยที่สุด ทำให้ไม่กระทบต่อราคาข้าวในประเทศและเกษตรกร

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้อุตสาหกรรมที่ต้องการนำเข้าข้าวขึ้นทะเบียนกับกรมฯ และต้องขออนุญาตก่อนนำเข้า ส่วนช่องทางการนำเข้ากำหนดไว้ 6 แห่ง คือ ด่านแม่สอด จ.ตาก ด่านแม่สาย จ.เชียงราย ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด่าน จ.หนองคาย ด่าน จ.ระนอง และท่าเรือกรุงเทพฯ

ที่มา แนวหน้า

เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าว ในช่วงวันที่ 1-29 ม.ค.2553 มีจำนวน 333,081 ตัน มูลค่า 154.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออกจำนวน 301,116 ตัน มูลค่า 119.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รายงานข่าวแจ้งว่า จังหวัดในทางภาคใต้ของเวียดนามตั้งเป้าที่จะเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกให้ได้ 23 ล้านตัน ในปี 2553 หรือเพิ่มขึ้น 57,000 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2552 จากพื้นที่เพาะปลูกข้าวในบริเวณดังกล่าว 4.341 ล้าน เฮกตาร์ หรือเพิ่มขึ้น 94,000 เฮกตาร์ เมื่อเทียบกับปี 2552

การผลิตข้าวของเวียดนามจะเป็นไปตามมาตรฐานของ Vietnam Good Quality Practice (Viet GAP) และ Global Good Quality Practice (Global GAP) โดยมาตรฐาน GAP กำหนดคุณภาพของดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ความอ่อนนุ่มของข้าว วิธีการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาข้าว ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้เกษตรกรเวียดนามได้กำไรมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมูลค่าการส่งออกข้าวที่จะสูงขึ้น

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) กำลังจัดตั้งกองทุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพข้าว โดยมีเงินทุนทั้งสิ้น 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทั้งทางสมาคมเกษตรกรส่วนกลางจะให้ความร่วมมือโดยให้สหกรณ์กู้เงินเพื่อสร้างโรงงานอบข้าว และสร้างโรงสีข้าวหรือโกดังเก็บข้าว

นาย Vu Van Ninh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเวียดนาม กล่าวว่า กระทรวงการคลังเวียดนาม กำลังร่างนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดภายในประเทศ โดยกระทรวงการคลังแนะนำให้รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนและให้ทุนอุดหนุนเกษตรกรทุกวิถีทาง รวมทั้งออกมาตรการอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกู้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต รวมทั้งมาตรการยกเว้นและลดภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วนในการผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐนั้นจะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวและรับประกันราคาข้าวให้กับชาวนาที่มีผลกำไรน้อยกว่า 30%

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเวียดนามกล่าวด้วยว่า จะจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในไม่ช้านี้ เพื่อช่วยเกษตรกรและผู้ส่งออกข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ราคาข้าวในตลาดโลกลดลง รวมทั้งจะช่วยให้เกษตรกรและผู้ส่งออกข้าวมีที่เก็บสำรองข้าวเพื่อระบายออกจำหน่ายในช่วงเวลาที่มีความต้องการและราคาข้าวในระดับที่น่าพอใจ

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2009/10 นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2552 มาจนถึงวันที่ 27 ม.ค. 2553 ที่ผ่านมา สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 19.3 ล้านตัน ลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่จัดหาข้าวได้ประมาณ 19.9 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

พม่า

สำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างการเปิดเผยของทางการพม่าว่า ยอดส่งออกข้าวของพม่าในช่วง 9 เดือนแรกในปีงบประมาณ 2552-2553 (เดือนเม.ย.-ธ.ค.) พุ่งสูงกว่า 1.2 ล้านตัน ซึ่งเกือบถึงเป้าที่ระดับ 1.5 ล้านตัน ส่วนยอดส่งออกข้าวในเดือนที่ 9 พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบกว่า 10 ปี เมื่อเทียบกับยอดส่งออกที่ 1 ล้านตันในปี 2543 ขณะที่ในปี 2551-2552 พม่ามียอดส่งออกข้าวเพียง 700,000 ตัน

ทั้งนี้ ตลาดส่งออกข้าวรายใหญ่ของพม่า คือ กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ซึ่งพม่ามียอดส่งออกข้าวไปยังตลาดดังกล่าวกว่า 50,000 ตัน ในปี 2552 ขณะที่ยอดส่งออกข้าวไปยังประเทศตะวันออกกลางอยู่ที่กว่า 850 ตัน

ปัจจุบันมีบริษัทเอกชน 35 แห่งในประเทศที่ดำเนินธุรกิจส่งออกข้าวไปยังแอฟริกาใต้ สิงคโปร์ ศรีลังกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้ และอียิปต์ ขณะเดียวกันบริษัทใหม่ๆต่างเริ่มเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม การเกษตรมากขึ้น ซึ่งทางสหภาพหอการค้าของพม่าคาดการณ์ว่า ในปีนี้พม่าจะสามารถส่งออกข้าวที่มีคุณภาพดีขึ้น

กลุ่มผู้ค้าข้าวในพม่ากล่าวว่า ภายใต้แผนการขยายตลาดส่งออกข้าวในปีนี้จะทำให้ผลผลิตข้าวจากพม่าสามารถทำตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น แม้ว่าปริมาณการส่งออกข้าวไปยังประเทศเหล่านี้จะไม่ได้มีจำนวนมากก็ตาม โดยพม่าหวังที่จะส่งออกข้าวเกรดเอไปยังคูเวต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมถึงกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสถิติของทางการระบุว่า ในปีงบประมาณ 2551-2552 พม่ามีผลผลิตข้าวประมาณ 30 ล้านตัน และมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 51.62 ล้านไร่

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

สำนักงานคณะกรรมการอาหาร (The Directorate General of Food) ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวขาวจำนวน 50,000 ตัน โดยปิดรับข้อเสนอในวันที่ 8 ก.พ. นี้ โดยผู้ประมูลต้องเสนอข้าวอย่างน้อย 10,000 ตัน ในราคา CIF และกำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญา

ในปีี้ รัฐบาลมีแผนนำเข้าข้าวประมาณ 300,000 ตัน เพื่อเพิ่มสต็อกข้าว และข้าวสาลีอีก 750,000 ตัน โดยในขณะนี้นำเข้าข้าวสาลีแล้ว 100,000 ตัน และทำสัญญาแล้ว 380,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร รายงานว่า ในขณะนี้ฟิลิปปินส์มีสต็อกข้าว ณ เดือน ม.ค. 2553 อยู่ประมาณ 2.63 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 75 วัน เมื่อดำเนินการจากความต้องการบริโภคข้าววันละประมาณ 36,300 ตัน จึงคาดว่าสต็อกข้าวในขณะนี้

ในขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) พยากรณ์ว่าผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสแรกของปีจะมีจำนวน 7.25 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 7.38 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นข้าวสารประมาณ 86,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

อียิปต์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า กล่าวในเวทีการประชุม The World Economic Forum ว่า ในปีนี้คาดว่าจะส่งออกข้าวประมาณ 600,000-800,000 ตัน ขึ้นอยู่กับผลผลิตที่จะได้ในปีนี้

ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านม่อียิปต์ส่งออกข้าวลดลงมาก เพราะต้องประหยัดน้ำสำหรับการเพาะปลูกข้าว เพื่อเพียงพอกับการบริโภคของประชากร ซึ่งในแต่ละปีประชากรแต่ละคนจะใช้น้ำเฉลี่ยรายละ 860 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่าระดับปกติที่กำหนดไว้ที่ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ปริมาณการใช้น้ำกว่า 80% จะถูกนำไปใช้ในภาคการเกษตร

ที่มา Riceonline.com